

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.05 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 33.00-33.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 33.05 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 33.00-33.10 บาท

* นายจิตพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.05 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน โดยในสัปดาห์นี้แนะนำจับตาเงินเฟ้อในสหรัฐและยุโรป พร้อมกับความคืบหน้าการเจรจาการค้าในการประชุม G20

ในวันพฤหัสบดี เงินเฟ้อในสหรัฐ (PCE Inflation) คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.12% จากเดือนก่อน หรือคิดเป็น 1.82% จากปีที่ผ่านมา โดยจุดเด่นของเงินเฟ้อสหรัฐมาจากทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ปรับตัวขึ้น 0.5% ในช่วงเดือนตุลาคม

วันศุกร์ รายงานเงินเฟ้อพื้นฐานในยุโรป (Euro area Core CPI) คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าในเยอรมัน สเปน และฝรั่งเศสที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เงินเฟ้อในอิตาลีไม่ฟื้นตัว

และในวันศุกร์ยังมีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของจีน (NBS Composite Index) จะอยู่ที่ระดับ 50.2 จุด ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยตลาดมองว่านโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ เพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการในจีนมั่นใจที่จะทำธุรกิจต่อ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงคือความผันผวนสำหรับการวางแผนลงทุนช่วงนี้

นอกจากนี้ยังมีการประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้ คาดว่าจะ “ขึ้นดอกเบี้ย” จากระดับ 1.50% ไปที่ระดับ 1.75% ด้วยผลโหวต 4 ใน 6 เสียง โดยธนาคารกลางใช้การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและภาคการเงินเป็นเหตุผลใหญ่ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ จุดที่คณะกรรมการกังวลคือความต่างระหว่างดอกเบี้ยในประเทศกับดอกเบี้ยของสหรัฐที่สูงเกินไปจะส่งผลให้เกิดความผันผวนกับค่าเงินมากกว่าที่ควรเป็น

"ปัจจัยที่น่าติดตามที่สุดในสัปดาห์นี้นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจ คือ การประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในกลุ่ม G20 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประชุมของกลุ่มผู้นำในช่วงปลายสัปดาห์ เราคาดว่าจะมีการคุยเรื่องการค้าเป็นหลัก โดยเขตการค้าในทวีปอเมริกามีโอกาสเกิดที่จะขึ้นได้มากที่สุด ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนจะเป็นสิ่งที่ทางตลาดการเงินจับตามองมากที่สุด" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ ค่าเงินบาทจะยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวจากตัวเลขเศรษฐกิจมากนัก ทิศทางของตลาดระยะสั้นจะเกิดจากค่าเงินดอลลาร์ที่อาจอ่อนค่าจากข่าวข้อตกลงระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปที่จะช่วยหนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนที่ยังอยู่ในภาวะระมัดระวังเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะถือเงินดอลลาร์เป็นหลัก เช่นเดียวกับกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ถ้าไม่เกิดขึ้นก็อาจมีแรงเทขายสกุลเงินเอเชียรอบใหม่กลับมากดดันค่าเงินบาทอ่อนค่าได้เช่นกัน คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 33.00 - 33.10 บาทและกรอบเงินบาทในสัปดาห์นี้ที่ 32.75 - 33.25 บาท

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.95 จากวันศุกร์ 96.50
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 575.34 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 855.01 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.996 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้